



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เลขที่รับ 568
วันที่ 11 พ.ค. 2560 /
เวลา 18.53

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร โทร 3083

ที่ 28/2560

วันที่ 11 พฤษภาคม 2560

เรื่อง รายงานผลการประชุม การอบรม และการสัมมนา

เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ตามคำสั่ง/บันทึกไปราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 418/2560 ลงวันที่ 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ได้สั่งให้ข้าพเจ้านายธงชัย แซ่เจี้ย ไปนำเสนอขอความเห็นในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 2-6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560 นั้น

ข้าพเจ้าขอรายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา ดังต่อไปนี้

ชื่อเรื่อง ประเทศไทย 4.0 “วิจัยขับเคลื่อนสังคม”

ผู้จัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

สถานที่ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา

หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และผู้สนใจจากมหาวิทยาลัยต่างๆ

จุดมุ่งหมายของการจัดในครั้งนี้ 1) เพื่อให้นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่แวดวงวิชาการ 2) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการให้กับนักวิจัยและนิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัย 3) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างนักวิจัยด้วยกันและหน่วยงานรวมทั้งเครือข่ายการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของมหาวิทยาลัย 4) เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการวิจัยให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย

สรุปเนื้อหาในแต่ละหัวข้อของการประชุม อบรม สัมมนา

ช่วงแรกของงานประชุมวิชาการครั้งนี้เป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “ไทยแลนด์ 4.0 วิจัยขับเคลื่อนสังคม” โดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง สารสำคัญของ การบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการสร้างงานวิจัยที่ตอบโจทย์การขับเคลื่อนสังคมในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งควรเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี อันประกอบไปด้วย 1) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต และ 3) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างและสะสมองค์ความรู้ ขณะเดียวกันก็ต้องส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคม

ส่วนการนำเสนอขอความเห็นทางวิชาการในห้องย่อยมีหลายห้อง ในห้องกลุ่มมนุษยศาสตร์ส่วนใหญ่เป็นการนำเสนอขอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของแหล่งข้อมูลที่นักวิจัยสนใจศึกษา เช่น การผลิตผ้าทอของศูนย์ศิลปาชีพบ้านเนินธัมมัง โนราโรงครู โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ ฯลฯ ในวันนี้อาจารย์ธงชัย แซ่เจี้ย สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้นำเสนอขอความเห็นเรื่อง “คำซ่อนเพื่อเสียง” จะยังเป็นคำซ่อนอยู่

หรือไม่” ซึ่งเป็นผลมาจากการตั้งข้อสังเกตต่อการเรียนการสอนเรื่องคำซ้อนในระดับมัธยมศึกษาและพบว่า
เนื้อหาที่นักเรียนเรียนจากแบบเรียนวิชาภาษาไทยมีความไม่สอดคล้องกันในแบบเรียนแต่ละสำนักพิมพ์ ทั้งยัง
ไม่สอดคล้องกับเอกสารทางวิชาการที่อธิบายไวยากรณ์ไทย และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้วย ผล
จากการศึกษาทำให้เกิดข้อคำถามที่วงวิชาการด้านภาษาไทยควรหันมาทบทวนร่วมกันเพื่อหาทางออกต่อไปใน
อนาคต สำหรับในวันที่สอง บทความที่น่าสนใจมีความหลากหลายสาขา เช่น บทความด้านบริหารธุรกิจและ
เศรษฐศาสตร์ บทความด้านสังคมศาสตร์ และบทความด้านวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ที่ได้รับและแนวทางที่จะนำมาปรับปรุงในหน่วยงาน

จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการแสดงศักยภาพของบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสู่เวทีวิชาการระดับชาติ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยจากสถาบัน
ต่างๆ นอกจากนี้ ควรมีการสนับสนุนการวิจัยในประเด็นที่สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และส่งเสริมการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมควบคู่กันไปด้วย

เขียน อภินันต์
เกียรติคุณ
[Signature]
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาระบบบริหาร
11 พ.ค. 60

[Signature]

(นายธงชัย แซ่เจี๋ย)

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ผู้รายงานผลการประชุม อบรม สัมมนา
วันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560

ทบทวน/ประสานงาน
11 กรกฎาคม 2560
[Signature]

3. 42 .

11 พ.ค. 2560

Heb: [Signature]

17 พ.ค. 2560